

Tổng hợp 10 hãng taxi Nhơn Trạch uy tín, giá cước hợp lý

[Taxi Nhơn Trạch](#) là một phương tiện giao thông phổ biến được nhiều du khách lựa chọn. Dưới đây là danh sách các hãng taxi đáng tin cậy với mức giá phù hợp.



Tổng hợp 10 hãng taxi Nhơn Trạch, Taxi Long Thành đáng tin cậy, giá cước hợp lý

Danh sách các hãng taxi tốt tại Nhơn Trạch chất lượng

Hãng taxi	số điện thoại đặt xe
Taxi Mai Linh	Gọi số 0251 8 38 38 38 – 1055
Taxi Vinasun	Gọi số 0251 38 27 27 27
Taxi Hiệp Phước	Gọi số 032 828 7778 – 093 616 8491
Taxi Thắng Lợi	Gọi số 0251 8 82 82 82
Taxi Dona	Gọi số 0702 48 38 38 – 03 28 28 7778
Taxi Xanh SM	Gọi số 1900 2088
Taxi Long Thành	Gọi số 0384 232 239
Taxi Vàng Biên Hòa	Gọi số 0251 3 36 36 36
Taxi Grab	Đặt xe thông qua ứng dụng điện thoại của dịch vụ Grab
Taxi Nhơn Trạch	Gọi số 0792 839 939

Đánh giá tỉ mỉ các dịch vụ taxi tại Nhơn Trạch, đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp

TAXI MAI LINH

Hãy sử dụng dịch vụ taxi Mai Linh để có một chuyến đi du lịch thuận tiện và thoải mái nhé! Với độ phủ rộng khắp các địa phương, Mai Linh là hãng taxi hàng đầu tại Việt Nam.

Điều này khiến cho hãng taxi này trở nên quen thuộc với những bạn thường xuyên đi du lịch. Một trong những ưu điểm nổi bật của taxi Nhơn Trạch Mai Linh là số lượng xe rất lớn, giúp đón khách nhanh chóng dù bạn ở khu vực nào.

Ngoài ra, giá cước của hãng cũng rất hợp lý và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng xe, dịch vụ và mức độ an toàn. Hãy tin tưởng và lựa chọn Mai Linh để có một chuyến đi suôn sẻ và an toàn nhé!

TAXI NHƠN TRẠCH VINASUN



VINASUN LÀ HÃNG TAXI NHƠN TRẠCH LÂU NĂM VÀ ĐƯỢC NHIỀU HÀNH KHÁCH LỰA CHỌN

Taxi Nhơn Trạch Vinasun

Vinasun là một trong những hãng taxi lâu đời và được nhiều người biết đến. Dù các xe của hãng không còn quá mới, nhưng chúng luôn được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo chuyến đi êm ái và thoải mái cho khách hàng.

Bên cạnh đó, tất cả các tài xế của Vinasun tại Nhơn Trạch đều có kinh nghiệm lâu năm và được đào tạo chuyên nghiệp, vì vậy họ luôn phục vụ khách hàng rất chu đáo và tận tâm.

TAXI HIỆP PHƯỚC



Taxi Hiệp Phước

Hiệp Phước là một trong những hãng taxi tư nhân được nhiều du khách lựa chọn khi đến Nhơn Trạch. Hãng cung cấp dịch vụ cho các loại xe như 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ.

Ngoài việc di chuyển trong khu vực Nhơn Trạch, taxi Hiệp Phước còn có thể đưa khách đi liên huyện và liên tỉnh. Một trong những ưu điểm của hãng là giá cả hợp lý, đặc biệt là khi đi xa sẽ được hưởng mức ưu đãi.

Bên cạnh đó, các tài xế của hãng cũng rất am hiểu về đường xa, giúp khách hàng di chuyển thuận tiện và nhanh chóng. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch đến Nhơn Trạch, hãy ghi lại thông tin của hãng taxi này để có thể gọi xe ngay khi cần nhé.

TAXI THẮNG LỢI



Taxi Thắng Lợi

Thắng Lợi là một công ty taxi ở Nhơn Trạch với mục tiêu đem lại sự hài lòng cho tất cả khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn đào tạo tài xế và nhân viên tổng đài rất kỹ lưỡng, luôn nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Thắng Lợi đều đánh giá cao về chất lượng và giá cả phù hợp. Chúng tôi cũng cam kết không có tình trạng tài xế lái đường vòng để làm tăng chi phí cho khách hàng.

TAXI DONA NHƠN TRẠCH



Taxi Dona Nhơn Trạch

Dona là một lựa chọn tuyệt vời cho dịch vụ taxi tại Nhơn Trạch. Dù không có nhiều xe nhưng Dona luôn cố gắng phục vụ khách hàng nhanh chóng và chu đáo.

Nếu bạn cần di chuyển đoạn đường dài hoặc thuê xe theo ngày, hãy liên hệ trước với tổng đài của Dona để được đón đúng giờ và được phục vụ tốt nhất. Bạn cũng có thể thương lượng giá cước để nhận được ưu đãi tốt nhất từ hãng taxi Nhơn Trạch này.

TAXI XANH SM



Taxi Xanh SM

Xanh SM là một hãng taxi thuộc sở hữu của Vin Group. Mặc dù mới ra mắt nhưng hãng taxi này đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi tại nhiều địa điểm, đặc biệt là ở Đồng Nai và Nhơn Trạch. Với việc sử dụng xe điện, Xanh SM là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch xanh và đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, điểm cộng của hãng taxi Nhơn Trạch là dịch vụ phục vụ 24/7 và sử dụng những dòng xe hiện đại và tiện nghi nhất. Giá cước của hãng tùy thuộc vào loại xe bạn chọn, từ 12.000 đồng/km trở lên. So với chất lượng dịch vụ, đây là mức giá rất hợp lý.

Vì vậy, theo đánh giá của Taxi Nhơn Trạch Đồng Nai, Xanh SM là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chuyến đi du lịch hay đơn giản là di chuyển hàng ngày.

TAXI LONG THÀNH



axi Long Thành

Taxi Long Thành là một dịch vụ chuyên phục vụ việc di chuyển của hành khách giữa các huyện trong tỉnh Đồng Nai. Một trong những ưu điểm nổi bật của hãng taxi Nhơn Trạch này là số lượng xe đông đảo, giúp đón khách nhanh chóng và thuận tiện.

Bên cạnh đó, giá cước của hãng cũng rất hợp lý và có thể thương lượng để có được mức ưu đãi tốt hơn khi di chuyển quãng đường xa.

Nếu bạn cần di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về Đồng Nai, bạn cũng có thể lựa chọn dịch vụ taxi Long Thành. Tuy nhiên, để đảm bảo xe đón đúng giờ, bạn nên liên hệ trước để hãng có thể sắp xếp và đáp ứng nhu cầu của bạn.

So với việc bắt xe ngay tại sân bay, việc liên hệ trước sẽ giúp bạn có được mức giá tốt hơn rất nhiều. Hãy đặt niềm tin vào dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm sự thoải mái và tiện lợi khi di chuyển trong tỉnh Đồng Nai.

TAXI VÀNG BIÊN HÒA



Taxi Vàng Biên Hòa

Taxi Vàng Biên Hòa là một lựa chọn nổi bật trên đường phố. Khách hàng thường chọn những chiếc taxi màu vàng này vì giá cả hợp lý, tài xế giàu kinh nghiệm và khả năng đón khách nhanh chóng. Hãng xe taxi Nhơn Trạch cung cấp dịch vụ cho hai loại xe là 4 chỗ và 7 chỗ, với giá cước bắt đầu từ 11000 VND/km.

TAXI GRAB



Taxi Grab

Grab là một ứng dụng gọi xe rất phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Với số lượng xe taxi đa dạng và mức giá cước linh hoạt, bạn có thể dễ dàng tra cứu quãng đường và chi phí trước khi chọn dịch vụ.

Điều này sẽ giúp bạn tránh các vấn đề khi thanh toán sau này. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một dịch vụ taxi giá rẻ tại Nhơn Trạch, hãy cân nhắc sử dụng Grab để có một trải nghiệm thuận tiện và an toàn.

Ngoài Grab, bạn cũng có thể tìm thấy các dịch vụ taxi khác như Be, Gojek. Hãy so sánh giá cả giữa các ứng dụng để có được lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

TAXI NHƠN TRẠCH



Taxi Nhơn Trạch

Xin chào Quý khách hàng thân mến,

Đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và thành đạt tới Quý khách hàng từ toàn thể cán bộ, nhân viên của DỊCH VỤ TAXI NHƠN TRẠCH GIÁ RẺ. Chúng tôi hy vọng Quý khách sẽ luôn có một cuộc sống tốt đẹp và hài lòng với dịch vụ taxi của chúng tôi.

Để được phục vụ tốt hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0792 839 939.

Chúng tôi tự hào là một trong những công ty taxi đầu tiên được thành lập tại Nhơn Trạch. Trong suốt 10 năm hoạt động, chúng tôi luôn phát triển và đi lên nhờ sự tin tưởng và lựa chọn của Quý khách hàng. Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách đã chọn DỊCH VỤ TAXI NHƠN TRẠCH GIÁ RẺ làm đối tác trên mọi chặng đường.

Với tư cách là một đơn vị tiên phong trong ngành taxi, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách giá cả thấp nhất và chất lượng dịch vụ tốt nhất, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại sự hài lòng và tin tưởng từ Quý khách hàng.

Trên đây là 10 hãng taxi tốt ở Nhơn Trạch với mức giá phải chăng mà tầm năng du lịch của Taxi Nhơn Trạch Đồng Nai muốn giới thiệu đến bạn. Hãy ghi nhớ những thông tin này để có thể gọi xe khi đến Nhơn Trạch, Đồng Nai nhé.

Trên đây là chia sẻ về 10 hãng taxi Nhơn Trạch, Taxi Long Thành đáng tin cậy, giá cước hợp lý chất lượng kèm bảng giá cập nhật mới nhất mà Xe Taxi Nội Bài 24h muốn gửi đến bạn đọc quan tâm khi đi du lịch ở miền nam cụ thể

là tỉnh Đồng Nai. Mong rằng bài viết sẽ cung cấp đầy đủ cho quý khách hàng những thông tin cần thiết về dịch vụ xe taxi như trạch và taxi long thành, đồng nai.

Ngoài ra nếu quý khách đang có nhu cầu tìm kiếm xe taxi nội bài hà nội giá rẻ khi đi du lịch tại hà nội hãy đừng ngần ngại liên hệ với Xe Taxi Nội Bài 24H Để nhận tư vấn kỹ hơn về các dịch vụ xe sân bay chất lượng, quý khách hàng có thể liên hệ với Xe Taxi Nội Bài 24h bằng các phương thức sau:

Thông tin liên hệ Taxi Nội Bài – Sân Bay, Hà Nội

- Website: xetaxinoibai24h.vn
- Điện thoại: **0979.608.386**
- Email: tranvandungduong65@gmail.com
- Xem chi tiết: [Taxi Nội Bài](#)
- Địa chỉ: **Số 56, Ngõ 8, Đường Nguyễn Đạo An, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội**